

# นิทรรศการ

ปีที่ 41 ฉบับที่ 131 วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

## มหาวิทยาลัยรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษ” ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย รุ่น 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรับสมัครบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามโครงการ “อบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย” รุ่นที่ 3 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2556 ณ สำนักวิทยุและเครือข่ายสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สนใจสมัครจะต้องเป็นบุคลากรสายผู้สอน หรือสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัย ทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี อายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่สมัคร และจะต้องเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ในระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 การอบรมจะจัดทุกวันจันทร์และวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 1921 อาคารสำนักวิทยุบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเป็นเวลาอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาในการอบรมทั้งหมด

### วันสอบคัดเลือก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 1921 อาคารสำนักวิทยุบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

### เกณฑ์การได้รับคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการ คือ ผู้ที่มีคะแนนการสอบเรียงตามลำดับไม่เกิน 10 คน ต่อกลุ่มผู้สมัคร สำหรับกลุ่มบุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ (ในทุกระดับ) รวมทั้งอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาอังกฤษจะได้รับสิทธิพิจารณาจำนวนไม่เกิน 2 คน สำหรับกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ท่านสังกัด โดยจะได้รับสิทธิหน่วยงานละ 1 คน ยกเว้นสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 คน รวมผู้ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกคือกลุ่มบุคลากรสายผู้สอน จำนวน 10 คน และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 10 คน

**สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์**

## เชิญชวนทอดผ้าป่าสร้างพระพุทธรูปหิงค์งานวัน สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครบรอบปีที่ 56

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปีที่ 56 ในวันที่ 9 – 14 มกราคม 2556 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกิจต่างๆ มา 56 กิจกรรมสำคัญในงานนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมคือ การทำบุญให้ทานไฟและตักบาตร การทำบุญทอดผ้าป่าสร้างพระพุทธรูปหิงค์ และการสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง “ปฐมบทพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยใช้สถานที่ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเป็นที่จัดงาน

เฉพาะวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นอกจากจะมีพิธีให้ทานไฟและพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 56 รูปแล้ว จะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระพุทธรูปหิงค์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย พระพุทธรูปหิงค์องค์นี้ วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จ เพราะยังขาดปัจจัยอยู่อีกจำนวนหนึ่ง จึงได้บอกบุญเพื่อร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้ในวันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตตนเองและครอบครัว ในโอกาสปีใหม่พุทธศักราช 2556

## ขยายเวลาส่งผลงาน โครงการปลูกปัญญา

มหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการปลูกปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พ.ศ. 2554 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2555 นี้

เนื่องจากระยะเวลาในการกำหนดส่งเดิมนั้นได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ร่วมโครงการรายใดส่งผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงวดที่ 2 จำนวน 5,000 บาท คณะกรรมการจึงได้มีการประชุมเพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวและจึงได้มีการกำหนดวันส่งผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ เป็นวันที่ 31 มกราคม 2556 หากผู้รับทุนยังไม่ส่งผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ภายในกำหนดวันดังกล่าว จะต้องคืนเงินทุนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญารับทุนตามสัญญารับทุนอุดหนุนฯ ข้อ 6วรรคสอง

## สำนักวิทยบริการฯ แจ้างบริการพิเศษสำหรับสืบค้นข้อมูล

ในขณะนี้ บริษัท บุก โพรโมชัน แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้เช่าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage Knowledge ซึ่งฐานข้อมูลนี้มีประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ โดยฐานข้อมูลนี้จะเปิดให้ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ใช้บริการสืบค้นดังกล่าว

## ม.ราชภัฏนครฯ จัดโครงการ

### “เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ : เขียนอย่างไรให้จัดพิมพ์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ : เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์” ในวันที่ 10 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

ผศ.จตุพร อัครโสวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ในการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ ; เขียนอย่างไรให้ได้จัดพิมพ์” นั้น สืบเนื่องมาจากที่มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และมุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตงานเขียนทางวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้แสดงศักยภาพในด้านการแต่งแปล เรียบเรียงตำราทางวิชาการและหนังสืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์หนังสือและตำราที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากหนังสือและตำราเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการสัมมนาในครั้งนี้ในวันที่ 10 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

### จ.นครฯเตรียมพร้อมจัดงานเดิน-วิ่งข้ามปีบูชาพระบรมธาตุฯ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงาน เดิน-วิ่ง ราตรีข้ามปีบูชาพระบรมธาตุฯ และพิธีทำบุญให้ทานไฟ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555-2556 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 1 ธันวาคม 2556

การกำหนดจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555-2556 เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ รวมทั้งการขอขมาต่อองค์พระบรมธาตุเจดีย์ กิจกรรมจะประกอบด้วย การสวดมนต์บูชาพระบรมธาตุ การสาธยายธรรม การเข้าร่วมพิธีบูชา(ขอขมา)พระบรมธาตุ การสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมเดิน-วิ่ง ราตรีข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ และกิจกรรมบุญให้ทานไฟ โดยงานจะมีขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ช่วงเช้าของวันที่ 1 มกราคม 2556 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งราตรีข้ามปีบูชาพระบรมธาตุฯ จะได้รับเหรียญที่ระลึกพร้อมเสื้อคอโปโล จำนวน 1 ตัว ในราคาชุดละ 150 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ 0-7534-3421, ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายกิ่งกมล ปรีชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

เพื่ออภิวัดและเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 และเตรียมตัวสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นใหม่ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ว่าแล้ว ดร.สุจินต์ หนูแก้ว ผอ.ศูนย์ภาษา และผู้ช่วยประวิทย์ เนื่องมัจฉา ก็พาอาจารย์ไปทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ CU-TEP ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ผู้ที่สอบเที่ยงนี้ประกอบด้วยอาจารย์ญาณิศรา เทพช่วย อาจารย์อานันท์นิตย ค่อยยกสุข อาจารย์เบญจวรรณ นิลวงศ์ อาจารย์อมรรัตน์ ขวลิต อาจารย์ปวีณา ปรวัฒน์กุล และ อาจารย์จันจิรา วงศ์วิเชียร คงโชคดีสอบผ่านกันทุกคน

ครั้นตรงต้อนรับปีใหม่ 2556 สมาชิกสโมสรบุคลากรสายสนับสนุนที่นำโดยคุณวุฒิชัย รัตนพันธ์ เลี้ยงสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ไปจนถึง 22.30 น. ที่หอประชุม งานนี้มีพิธีกรเก่าอย่างคุณโกศล ศะศิสุวรรณ เรียกเสียงเฮได้ทุก 5 นาที พร้อมกับเสียงขับร้องเพลงลูกทุ่งจากนักร้องสมัครเล่นของทีมภูมิทัศน์

บัตรรับรองสิทธิประกันสังคมมาแล้ว พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวทุกท่าน กรุณาติดต่อรับบัตรรับรองสิทธิในการรักษาของสำนักงานประกันสังคม ได้ที่ฝ่ายนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มรภ.นครศรีธรรมราช ท่านใด สนใจเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน สหกรณ์ ชุดที่ 29 / 2556 ขอใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มรภ. นครศรีธรรมราช สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2555 - 11 มกราคม 2556 จะมีการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่ คาดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ โดยเลือกแทนกรรมการทั้งหมดวาระ จำนวน 5 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มรภ.นครศรีธรรมราช

ออกเดินทางแล้วเมื่อเช้านี้ สำหรับการศึกษาดูงานทางภาคเหนือของทีมกองกลางสำนักงานอธิการบดี โดยมีทีมจากจากศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์วัฒนธรรมร่วมแจมด้วยเช่นเดิม ระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม นี้ เช่นเดียวกับทีมสำนักส่งเสริมวิชาการที่ออกเดินทางวันนี้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน กลับมาในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

ปิดท้ายพักเที่ยงคำคมของหลวงพ่อบุชา สุภทโท “เขานินทา ต้องหยุดนิ่งพิจารณาดูว่า เขาทำอะไรกัน ถ้าไม่เป็นจริงก็แล้วไป...ถ้าเป็นจริงอย่างเขาว่า...ก็แก้ไขตัวเราเสียก็หมดเรื่องเท่านั้นเอง” สวัสดิ์คะ